

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Nam Định đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng số vốn đăng ký là 1,5 triệu USD và hơn 2.024,2 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 3 dự án, với tổng số vốn điều chỉnh tăng thêm là 12,9 triệu USD.

ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN

Trong 6 tháng đầu năm 2021, cùng với khó khăn chung của nền kinh tế do tác động của dịch bệnh Covid-19, các KCN tỉnh Nam Định phải gồng mình đối phó với nhiều hệ lụy tiêu cực do dịch bệnh gây nên. Công tác thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng đáng kể.

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn, Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định với chức năng quản lý nhà nước về các KCN trên địa bàn đã phối hợp với các sở, ngành địa phương trong Tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư, mà trọng tâm là đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp về đầu tư tại các KCN của Tỉnh, đặc biệt là ưu tiên thu hút các dự án đầu tư có vốn lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Với những nỗ lực đó, từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án FDI, với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 1,5 triệu USD và hơn 2.024,2 tỷ đồng; điều chỉnh cho 11 dự án, trong đó có 3 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng số vốn điều chỉnh tăng thêm là 12,9 triệu USD; chấp thuận giãn tiến độ cho 2 dự án tại KCN Bảo Minh và KCN Mỹ Trung. Lũy kế đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Nam Định có 187 dự án đầu tư của 161 nhà đầu tư thứ cấp. Trong đó, có 52 dự án (của 48 nhà đầu tư nước ngoài), với tổng số vốn đăng ký là 8.090 tỷ đồng và hơn 1.014 triệu USD, vốn thực hiện là 4.218 tỷ đồng và 682,1 triệu USD; 7 dự án đầu tư của 4 nhà đầu tư hạ tầng, với tổng số vốn đăng ký hơn 7.556,2 tỷ đồng, vốn thực hiện là 3.218 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định đã rất quan tâm đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng KCN. Hiện KCN Hòa Xá và KCN Bảo Minh có hệ thống hạ tầng cơ bản đồng bộ, đảm bảo nhu cầu của nhà đầu tư, tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 100%. Bên cạnh KCN Bảo Minh tiếp tục được đầu tư mở rộng, các KCN còn lại

đang trong quá trình đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng, như: KCN Dệt may Rạng Đông, KCN Mỹ Thuận...

TRIỂN KHAI KỊP THỜI, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Công tác cải cách hành chính được Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định quan tâm đẩy mạnh, đặc biệt là cải cách các thủ tục hành chính. Từ đầu năm đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đã tiếp nhận 214 lượt hồ sơ thuộc 5 lĩnh vực. Đến nay, 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn so với quy định.

Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai được thực hiện kịp thời, bài bản, nghiêm túc và đúng quy trình. Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định đã tham mưu cho UBND tỉnh Nam Định và các ngành chức năng liên quan nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trong quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai, xây dựng, môi trường...; tổ chức rà soát quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Nam Định để phục vụ công tác lập quy hoạch của Tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Công tác quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động được đặc biệt chú trọng, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định thường xuyên theo dõi, chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; tham mưu, đề xuất với các bộ, ngành ở Trung ương, UBND tỉnh Nam Định và các đơn vị có liên

quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh...

Về quan tâm đến đời sống, việc làm của người lao động, Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định thường xuyên đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc trả lương, thưởng và các chế độ khác cho người lao động đúng theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, lao động tại các KCN. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày một phức tạp, để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động, Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định đã tăng cường chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19: đồng thời, tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2021. Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định đã phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan tổ chức diễn tập công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại KCN Hòa Xá... Hướng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định đã vận động các doanh nghiệp trong các KCN ủng hộ hơn 10 tỷ đồng cho Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù doanh nghiệp trong các KCN phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, song với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo Tỉnh và Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành chức năng trong Tỉnh đã tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Nhờ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của 150 doanh nghiệp đang hoạt động trong các KCN trên địa bàn tỉnh Nam Định cơ bản ổn định, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Điều này thể hiện qua nhiều con số khá ấn tượng. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh Nam Định đạt: giá trị sản xuất công nghiệp là 12.000 tỷ đồng, bằng 46,26% kế hoạch năm (25.940 tỷ đồng); giá trị xuất khẩu đạt 450 triệu USD, bằng 45% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước đạt 200 tỷ đồng; tạo việc làm cho trên 4,5 vạn

lao động, với thu nhập bình quân đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng.

TIẾP TỤC PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

Trên cơ sở các kết quả khá tích cực đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, theo Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định, để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm nay, 6 tháng cuối năm 2021, Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định sẽ đẩy mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tăng cường phối hợp với các sở, ngành ở địa phương để đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp về đầu tư tại các KCN của Tỉnh, đặc biệt là thu hút đầu tư vào KCN Dệt may Rạng Đông; ưu tiên thu hút các dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1.

Thứ hai, cải tiến công tác thu thập, nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp; ứng dụng và thực hiện tốt hơn nữa công nghệ thông tin trong thực thi, giải quyết công việc, nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, cùng với hoàn thiện các thủ tục để khởi công xây dựng KCN Mỹ Thuận, tập trung hoàn thiện đồ án quy hoạch chi tiết KCN Bảo Minh mở rộng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến trạm xử lý nước thải KCN Hoà Xá; tham mưu thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản là tuyến đường gom KCN Mỹ Trung theo chỉ đạo của UBND Tỉnh; nghiên cứu, học tập kinh nghiệm một số tỉnh để tham mưu lập đề án thành lập Khu kinh tế.

Thứ tư, triển khai sơ kết 5 năm mô hình “KCN, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2016-2021.

Thứ năm, phối hợp với các sở, ngành kiểm tra việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp.

Thứ sáu, tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền doanh nghiệp trong các KCN về công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức nắm bắt thông tin, đánh giá thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra đối với các doanh nghiệp.

Thứ bảy, triển khai thu thập và tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 của các doanh nghiệp trong các KCN để làm cơ sở xây dựng các báo cáo năm 2021.

Thứ tám, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là duy trì hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND Tỉnh về đơn giản hoá các thủ tục hành chính; tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng, đơn vị thuộc Ban. □